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การถกเถียงเกี่ยวกับกฎกระทรวงเลขที่ 56 ปี 2016 ที่ออกโดย รมต. กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงคนก่อน 

Mrs. Susi Pudjiastuti รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงคนก่อน (ช่วงปี 2013-2018) 
ได้ออก”กฎกระทรวงเลขที่ 56 ปี 2016 ว่าด้วยการห้ามจับและส่งออกกุ้งมังกร ปูทะเล และปูม้าจากอินโดนีเซีย” 
ซึ่งกฎกระทรวงนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อชาวประมง จึงส่งผลให้มีชาวประมงจ านวนไม่น้อยที่เห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วยกับกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนั้น Mr. Edhy Prabowo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงคน
ใหม่จึงได้ท าการประเมินผลในกฎกระทรวงดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการประมงอย่างสูงสุดและ
ชาวประมงได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยการประเมินผลนั้นรัฐบาลได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อ เสนอแนะจาก
หลากหลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง อาทิ ชาวประมง นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรต่างๆ เป็นต้น 

Mr. Riza Damanik ประธานสมาคมการประมงแบบดั้งเดิมอินโดนีเซียกล่าวว่า กฎกระทรวงที่ได้ออกสมัย
รัฐมนตรีคนก่อนมีจุดประสงค์ที่ดีในการที่จะรักษาความยั่งยืนของลูกกุ้งมังกรในธรรมชาติและป้องกันการลักลอบ
การส่งออกลูกกุ้งมังกร แต่ในทางกลับกันท าให้จ านวนผลผลิตกุ้งมังกรภายในประเทศลดลงเป็นอย่างมาก 
(เนื่องจากไม่สามารถจับลูกมังกรมาท าการเพาะเลี้ยงได้) จากเดิมปี 2013 สามารถสร้างผลผลิตได้ร้อยละ 54.3 
จากทั้งหมดของโลก เหลือเพียงร้อยละ 9.6 ในปี2016 ซึ่งตอนนี้จ านวนผลผลิตกุ้งได้มีน้อยกว่าประเทศเวียดนาม
แล้ว จากเมื่อก่อนอินโดนีเซียมีผลผลิตที่ต่างกันอย่างมากกับเวียดนาม แต่ปัจจุบันเวียดนามแซงหน้าอินโดนีเซียไป
แล้ว ปี 2016 เวียดนามมีจ านวนผลผลิตกุ้งร้อยละ 85.3 จากทั้งหมดของโลก แต่อินโดนีเซียลดเหลือเพียงแค่ร้อย
ละ 9.6 เท่านั้น 

Mr. Abdul kohor ผู้อ านวยการข่าวจากเว็ปไซต์ medcom.id กล่าวว่า เขาเห็นด้วยกับกฎกระทรวงที่
ออกโดยรัฐมนตรีคนก่อน เพราะกฎกระทรวงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือรักษาความยั่งยืนของทรัพยากร
สัตว์น้ าและเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสัตว์น้ าชนิดดังกล่าวก่อนที่จะท าการส่งออก ในกฎกระทรวงระบุชัดเจนเกี่ยวกับ
ขนาดของกุ้งมังกรที่สามารถท าการจับได้ ซึ่งขนาดของตัวกุ้งจะต้องยาว 8 เซ็นติเมตรและหนัก 200 กรัม จึงจะ
สามารถจับได้ สิ่งที่รัฐมนตรคีนก่อนได้ออกกฎกระทรวงดังกล่าวก็เพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและรักษา
ไว้ให้คงอยู่จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 

Mr. Edhy Prabowo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงกล่าวว่า ในอนาคตข้างหน้าจะ
มีการเปิดให้มีการส่งออกลูกกุ้ง เนื่องจากการวิเคราะห์จากหลากหลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง ที่ส าคัญรัฐบาลได้ประเมินว่า
ในช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจของอินโดนีเซียก าลังตกต่ า ดังนั้นจึงสมควรเปิดหรือสนับสนุนให้มีการส่งออกมากขึ้น
โดยเฉพาะด้านการประมง อีกท้ังยังสามารถเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับชาวประมงอีกด้วย 
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Mr. Luky Adrianto คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เขาเห็นด้วยถ้าอนุญาตให้มี
การจับลูกกุ้งมาเพ่ือท าการเพาะเลี้ยงภายในประเทศ เพราะสามารถสร้างผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นภายในประเทศ แต่ถ้า
อนุญาตให้สามารถจับลูกกุ้งได้เพ่ือท าการส่งออก ก็ไม่เห็นด้วยเพราะจะเปิดโอกาสให้มีการลักลอบส่งออกลูกกุ้งมาก
ขึ้นและจะเป็นการท าลายทรัพยากรสัตว์น้ า 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางรัฐบาลยังไม่ได้ข้อตกลงที่ชัดเจนยังอยู่ในช่วงการประเมินผลเกี่ยวกับกฎกระทรวง
ดังกล่าว หวังว่าจะมีการชี้แจงและรายงานผลในเร็วๆนี้ 

 

 

แหล่งที่มา : ข่าวหนังสือพิมพ์ Kompas ฉบับวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


